

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH GIA LAI

Số: ~~1476~~CTHADS-VP

Gia Lai, ngày 12 tháng 11 năm 2015

V/v triển khai áp dụng văn bản điện tử
và sử dụng chữ ký số

Kính gửi:

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện văn bản số 3416/TCTHADS-VP ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc hướng dẫn triển khai áp dụng văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai triển khai một số nội dung sau:

1. Bắt đầu từ năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ triển khai áp dụng văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số đối với danh mục các văn bản quy định tại Quyết định số 736/QĐ-TCTHADS về việc ban hành danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử và áp dụng chữ ký số trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Theo đó, các văn bản điện tử áp dụng chữ ký số sẽ không phát hành bằng bản giấy, trừ trường hợp cần thiết phục vụ giải quyết công việc. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố, triển khai áp dụng sau khi triển khai cài đặt phần mềm Hệ thống quản lý văn bản, điều hành của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp.

2. Yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị thường xuyên cập nhật Trang Thông tin điện tử của Cục và Tổng cục Thi hành án dân sự để nắm bắt các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Khi trao đổi các thông tin liên quan đến công tác của hệ thống thi hành án dân sự, đề nghị sử dụng hộp thư tên miền @moj.gov.vn. Đề nghị các đơn vị rà soát, lập danh sách cá nhân chưa có hoặc có nhưng đã bị khóa hộp thư tên miền @moj.gov.vn gửi về Cục để tổng hợp và đề nghị cấp mới, cấp lại.

3. Đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố truy cập Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự (mục văn bản điều hành) để nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Quy trình quản lý văn bản và điều hành trong môi trường mạng và Quyết định số 736/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử và áp dụng chữ ký số trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự ngày 30/9/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự.